



บริษัท สยามสตาร์ ซีดส์ จำกัด

บริษัทคนไทย...เขียนผลิตเมล็ดพันธุ์ป้อนตลาดโลก

กองบรรณาธิการ สยามสตาร์ซีดส์ กองบรรณาธิการ

บริษัท สยามสตาร์ ซีดส์ จำกัด ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์สัญชาติไทย ที่มีนายเดชมงคลชัย พะมณี หรือ “คุณดาว” เป็นกรรมการผู้จัดการ ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นพัฒนาและคัดเลือกเมล็ดพันธุ์คุณภาพเข้าสู่กระบวนการผลิตเพื่อเกษตรกรด้วยองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์มานาน 10 กว่าปีก่อนจะผันตัวออกมาเป็นผู้ประกอบการเพื่อดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ภายใต้แบรนด์ฮิตที่คิดตลาดซึ่งเป็นที่รู้จักของเกษตรกรทั้งในและนอกพื้นที่เช่น ต่างประเทศ โดยคุณดาวได้เริ่มต้นผลิตเมล็ดพันธุ์ในเชิงการค้าขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2545 และช่วงแรกๆส่วนใหญ่เป็นการทำธุรกิจแบบซื้อมาขายไปมากกว่าอีกทั้งยังใช้เงินทุนน้อยกว่าการทำธุรกิจในรูปแบบอื่นๆจนกระทั่งสินค้าได้รับการยอมรับที่ดีจากเกษตรกร ที่สำคัญบริษัทยังมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่มาของการหันมาผลิตเมล็ดพันธุ์ขึ้นเอง โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์คุณภาพอย่างพืชตระกูลแตงและพริกที่บริษัทมีความชำนาญเป็นพิเศษ นอกจากนี้บริษัทยัง ได้มีการพัฒนาปรับปรุงเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลอื่นๆเพื่อตอบโจทย์ให้กับตลาดและลูกค้าของบริษัททั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะลูกค้าในแถบเอเชียที่มีมากกว่า 10 ประเทศที่มีความต้องการเมล็ดพันธุ์อย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาหลักในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์นั้นต้องเสี่ยงกับปัจจัยลบมาทั้งด้านสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นที่มีผลต่อการควบคุมการผลิต ระบบน้ำเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักๆ ในภาคเกษตรกรรมของไทยและทั่วโลก แต่ด้วยการทำงานอย่างจริงจังของบริษัท การลงพื้นที่การผลิตอย่างต่อเนื่องทำให้บริษัทเข้าใจและเข้าถึงต้นเหตุของปัญหาทั้งภายในและภายนอก ที่สำคัญเข้าใจความต้องการของเกษตรกรเป็นอย่างดีเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกร นอกจากการผลิต

เมล็ดพันธุ์ภายในพื้นที่ของบริษัทแล้ว บริษัทยังมีการส่งเสริมให้เกษตรกรที่สนใจผลิตเมล็ดพันธุ์ในพืชแต่ละชนิดเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ตีป้อนให้กับบริษัทภายใต้การส่งเสริมของบริษัททั้งองค์ความรู้ที่ถูกต้อง ในการผลิตเมล็ดพันธุ์กระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน การติดตามผลและลงพื้นที่ควบคุมคุณภาพในแต่ละช่วงอย่างต่อเนื่องก่อนจะนำเมล็ดพันธุ์ที่ได้จำหน่ายให้กับบริษัท ในเวลาที่ตกลงกัน ไว้อย่างยุติธรรม ซึ่งปัญหาในการผลิตเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรในปีนี้ก็คือสภาพอากาศที่แปรปรวนค่อนข้างแรง ประกอบกับปริมาณน้ำที่น้อยกว่าทุกปีทำให้ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ได้ในแต่ละช่วงไม่แน่นอน

ด้านการผลิตและการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์นั้นทางบริษัทได้ลงทุนเพิ่มเติมในส่วนของกาวิจัยและพัฒนา ห้องปฏิบัติการเพื่อ ห้องควบคุมอุณหภูมิเพื่อให้กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานรองรับตลาดเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมเข้าสู่เอเซีย โดยเฉพาะการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ภายในประเทศบริษัทจะมีตัวแทนจำหน่ายอยู่ทั่วประเทศเพื่อกระจายสินค้าออกสู่ตลาด การให้ความรู้เชิงวิชาการควบคู่ไปกับการจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นระบบ ซึ่งลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลัก เมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรนิยมมากที่สุดได้แก่ตระกูลแตงทั้งแตงกวา แตงร้าน แตงโม ฟักทอง ฟักแฟง ถั่วฝักยาว และพริก เป็นต้น

คุณดาวเผยว่าบริษัทยังได้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ไปยังต่างประเทศด้วย โดยเมล็ดพันธุ์ได้กระจายอยู่ในกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของไทยหรือในแถบเอเชียเป็นหลักมานานกว่า 10 ปีแล้ว ส่งผลให้ทุกวันนี้ได้มีทั้งลูกค้ารายเก่าที่ค้าขายกันมานานรวมทั้งลูกค้าใหม่เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อความมั่นใจใน



01. ทีมงานสยามสตาร์ซีด ผู้พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเสมอ 02. บรรยากาศออกบูทของบริษัทมีเกษตรกรมาสอบถามมากมาย 03. ผลผลิตที่ได้ตามเป้าหมายและคุณภาพที่เชื่อมั่นได้



กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในเมล็ดพันธุ์ของบริษัทมากขึ้น “จุดเด่นในการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์คุณภาพของ บริษัท สยามสตาร์ ซีดส์ จำกัด ก็คือการคัดเลือกและตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ให้ได้มาตรฐานตั้งแต่อยู่ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรก่อนที่เกษตรกรจะนำเมล็ดพันธุ์ที่ได้เข้าสู่ขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ของบริษัท ซึ่งจำเป็นต่อคุณทั้งในเรื่องของปริมาณความบริสุทธิ์ และอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ที่ได้ต้องมีอัตราการงอกมากกว่า 90% กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป โดยบริษัท ได้เล็งเห็นความสำคัญของเกษตรกร การผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดีควบคู่ไปกับการกระจายรายได้ลงสู่พื้นที่ให้มากที่สุด ทำให้บริษัทมีเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน ไม่ต่ำกว่า 200 ครอบครัวปีที่มากด้วยประสบการณ์และความชำนาญด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กับบริษัทมาอย่างยาวนานภายใต้การควบคุมและการดูแลจากบริษัทเพื่อคัดสรรเมล็ดพันธุ์คุณภาพที่มาจากแหล่งผลิตที่ดี ผ่านการตรวจสอบอย่างพิถีพิถันของบริษัทจนกระทั่งนำซึ่งเมล็ดพันธุ์คุณภาพของบริษัทด้วยหลักการตลาดที่ดี คุณภาพที่ดีและการบริการที่ดี เข้าใจ เข้าถึงลูกค้าและแก้ไขปัญหาย่างทันท่วงทีควบคู่ไปกับการสต็อกเมล็ดพันธุ์ดีเพื่อรองรับตลาดเมล็ดพันธุ์แบบครบวงจร โดยบริษัทมีส่วนแบ่งด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศอยู่ที่ 50:50”

คุณดาวยอมรับว่าในปีที่ผ่านมาการผลิตเมล็ดพันธุ์เกิดความเสียหายเป็นจำนวนมากเนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้พืชปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ส่งผลให้เมล็ดพันธุ์บางชนิดขาดตลาดในบางช่วง ส่วนแผนการผลิตในปี 2559 บริษัทมีแผนที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ให้สอดคล้องกับสภาพอากาศในแต่ละช่วงเป็นหลักเพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรและบริษัท

นอกจากนี้ บริษัท สยามสตาร์ ซีดส์ จำกัด ยังมีบริษัทฯ ในเครืออย่าง บริษัท บ้านนอกคอกนา จำกัด ที่มุ่งเน้นการใช้พื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดบนเนื้อที่กว่า 50 ไร่ ที่มีการจัดสรรพื้นที่เพื่อทำแปลงสาธิตในพืชแต่ละชนิดที่บริษัทผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ การทำเกษตรแบบผสม

ผสาน การอนุรักษ์ควายไทย การทำนาผลิตข้าวปลอดสารเพื่อการบริโภคและการจำหน่ายเชิงการค้า โดยทางบริษัท มุ่งเน้นให้พื้นที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านการเกษตรเพื่อรองรับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมบริษัท อีกทั้งยังสามารถรองรับเกษตรกรและนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาได้เป็นอย่างดีควบคู่ไปกับนโยบายหลักของบริษัทในการช่วยเหลือเกษตรกร นอกจากนี้คุณดาวยังมีแนวคิดที่จะเปิด “ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ” ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้และผู้บริโภคมีโอกาสได้ทานพืชผัก ผลไม้ และสินค้าทางการเกษตรที่ดี มีคุณภาพ และได้ประโยชน์ด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย ตลอดจนการจัดนิทรรศการด้านการเกษตรด้วยเมล็ดพันธุ์ของบริษัทเพื่อรองรับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศซึ่งทางบริษัท ได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกๆ 2 ปีเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำมาซึ่งมิตรภาพที่ดีระหว่างบริษัท และลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศ

คุณดาวย้ำว่าบริษัทแห่งนี้是公司ขนาดกลาง เป็นบริษัทของคนไทยที่ตั้งใจผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดีเพื่อเกษตรกรไทยมาอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการส่งเสริมเกษตรกรไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้และอยู่ได้ด้วยการทำงานเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักที่เหมาะสมกับเกษตรกรรายย่อยของไทยมากที่สุด เหมาะกับประเทศไทยมากที่สุด

สอบถามเพิ่มเติม: บริษัท สยาม สตาร์ ซีดส์ จำกัด

และบริษัท บ้านนอกคอกนา จำกัด

200/1 ม.7 ต.หนอง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

Tel./Fax.053-848-013 Email:starseed2002@gmail.com

www.siamstarseeds.com